

THÔNG BÁO KHẨN CẤP**Thành Phố Brampton đã sẵn sàng dọn đường vào mùa đông này**

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 15 tháng 11 năm 2021) – Mùa đông đã đến và các đội của Brampton đã sẵn sàng! Nhóm của chúng tôi đã làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo chúng tôi sẵn sàng dọn sạch các con đường, vỉa hè, các điểm dừng phương tiện công cộng, đường mòn giải trí và đường giao nhau gần trường học thuộc sở hữu của Thành Phố, để người dân có thể đi lại một cách an toàn.

Thành Phố nhắc nhở cư dân rằng sẵn sàng cho mùa đông là nỗ lực tập thể và với sự giúp đỡ của mọi người, mùa đông này có thể an toàn hơn cho tất cả mọi người:

- Trong trường hợp khẩn cấp, hãy sẵn sàng tự chăm sóc bản thân và gia đình trong ít nhất 72 giờ. Chuẩn bị bộ dụng cụ [72 giờ an toàn](#) trong nhà và xe của bạn.
- Nhanh chóng dọn dẹp băng, tuyết và bùn loãng trên vỉa hè sau khi tuyết rơi;
- Không được phép đỗ xe trên đường phố và luật này sẽ được thực thi trong các sự kiện thời tiết mùa đông. Hãy di chuyển các phương tiện để đảm bảo máy dọn tuyết, máy rải muối và các phương tiện khẩn cấp có thể đi qua một cách an toàn;
- Nếu đã hơn 24 giờ kể từ khi tuyết ngừng rơi và đường phố của bạn vẫn cần được chú ý, hãy cho Thành Phố biết bằng cách gọi theo số 311, gửi yêu cầu dịch vụ trên ứng dụng di động 311, gửi email tới 311@brampton.ca, hoặc truy cập www.311brampton.ca;
- Hỗ trợ tài chính để dọn tuyết có thể được cung cấp cho những người cao niên đủ điều kiện và chủ nhà bị khuyết tật về thể chất. Tìm hiểu thêm: ow.ly/D2R050xqPg2.

Công Cụ Theo Dõi Máy Dọn Tuyết Thành Phố

Vào năm 2019, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã phê duyệt việc tăng mức độ dịch vụ trên các con đường của địa phương từ việc dọn lớp tuyết dày 7,5 cm thành 5 cm, có nghĩa là các đội được điều động dọn tuyết sớm hơn trong sự kiện thời tiết mùa đông.

Cư dân có thể xem những con đường và vỉa hè nào mà đội đã dọn dẹp bằng cách sử dụng Công Cụ Theo Dõi Máy Dọn Tuyết Thành Phố tại www.brampton.ca/snow và trên ứng dụng di động 311! Ứng dụng có thể được tải xuống từ Google Play hoặc App Store. Sử dụng công cụ này, người dân có thể kiểm tra tiến độ dọn dẹp tuyết, mức độ ưu tiên của các con đường và liệu có máy dọn tuyết nào ở gần hay không để có thể di chuyển phương tiện ra khỏi đoạn đường đó. Cũng có thể gửi các yêu cầu dịch vụ.

Để biết thêm thông tin về những hoạt động của Thành Phố Brampton, vui lòng truy cập www.brampton.ca

Trích dẫn

“Sự an toàn của cư dân là ưu tiên số một của chúng tôi - đó là lý do tại sao các đội của chúng tôi đã làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo chúng tôi luôn sẵn sàng khi thời tiết mùa đông đến. Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc khiến cho mùa đông này trở nên an toàn và thích thú. Vui lòng nhanh chóng

dọn sạch băng, tuyết và bùn loãng trên vỉa hè, đỗ xe của bạn xa đường phố trong thời tiết mùa đông và tải xuống ứng dụng di động 311 của chúng tôi để liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ!"

- *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

"Một trong những hoạt động lớn nhất của chúng tôi tại Thành Phố là ứng phó với các điều kiện mùa đông. Chúng tôi cam kết mang đến mùa đông an toàn và thích thú cho cư dân, và duy trì việc dọn dẹp 4.053 km làn đường, 1.007 km vỉa hè/lối đi và 211 con đường mòn giải trí hàng năm. Khi mọi người thực hiện phần việc của mình để giúp cho cộng đồng của chúng ta sẵn sàng cho mùa đông, thì tất cả chúng ta đều có thể đi lại một cách an toàn."

- *Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1&5; Chủ Tịch, Công Trình Công Cộng và Kỹ Thuật, Thành Phố Brampton*

"Thời tiết mùa đông đã đến Brampton, và Thành Phố đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi khuyến khích cư dân tải xuống ứng dụng di động 311, theo dõi tất cả các tài khoản mạng xã hội của Thành Phố Brampton có hashtag #BramSnowUpdate và thực hiện phần việc của mình để giúp cộng đồng của chúng ta sẵn sàng cho mùa đông. Cùng nhau, chúng ta có thể giữ cho thành phố của chúng ta an toàn và có thể đi lại được trong suốt mùa này."

- *Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Công Tác Công Cộng và Kỹ Thuật, Thành Phố Brampton*

"Là một Thành Phố Vận Hành Tốt, chúng tôi nỗ lực không ngừng cải thiện các hoạt động hàng ngày và cung cấp dịch vụ cho cư dân. Cư dân có thể tải xuống ứng dụng di động 311, bao gồm cả Công Cụ Theo Dõi Máy Dọn Tuyết, để được cập nhật về tình hình hoạt động dọn tuyết tại địa phương trong mùa này, để có thể lên kế hoạch cho các chuyến đi trong thời gian có tuyết một cách an toàn."

- *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 700.000 người và 75.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca